

Hưng Hà dồn lực cho chương trình nước sạch nông thôn



Người dân sử dụng nước sạch.

Thời gian qua, huyện Hưng Hà đã và đang nỗ lực thực hiện nâng cao tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch trên địa bàn.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn từ đầu năm 2017, sau bao cố gắng đến nay xã Văn Lang đã đạt tỷ lệ 98,6% hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch.

Theo lãnh đạo xã Văn Lang, bên cạnh việc tích cực tuyên truyền để nhân dân trong xã thay đổi về quan điểm, nhận thức trong sử dụng nước sạch, địa phương còn cùng với doanh nghiệp đưa một số hộ dân trực tiếp tham quan quy trình sản xuất nước sạch, hỗ trợ kinh phí lắp đặt đối với các hộ thuộc đối tượng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công trong quá trình thi công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng lắp đặt đường ống nước...

Nhờ đó, mặc dù bắt đầu thực hiện muộn song Văn Lang là một trong những địa phương đạt tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch cao nhất ở Hưng Hà.

Được biết, sau một thời gian bị chậm tiến độ, huyện Hưng Hà đã tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, nhất là tại 17 xã bị chậm tiến độ.

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện đầu nối nước sạch trên địa bàn và bảo đảm cấp nước ổn định cho các hộ dân. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền và nhân dân các địa phương tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường công tác kiểm tra, đón tiếp việc thi công đường ống, lắp đặt đồng hồ nước. Cùng với sự chỉ đạo của huyện, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện cũng tích cực vào cuộc xây dựng kế hoạch, vận động hội viên đầu nối, sử dụng nước sạch để bảo đảm sức khỏe. Theo chi Đỉnh Thị The, Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà: Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn. Huyện đoàn cũng phối hợp tạo điều kiện cho 930 hộ đoàn viên thanh niên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu nối, sử dụng nước sạch. Ngoài ra, Huyện đoàn còn

tổ chức quyền góp hỗ trợ 37 hộ nghèo lắp đặt sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, trong đó một số địa phương có tỷ lệ hộ đoàn viên thanh niên sử dụng nước sạch đạt trên 90% như thị trấn Hưng Hà, xã Hồng Minh... Chi Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chia sẻ: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp cùng MTTQ huyện và chi hội cơ sở tổ chức lồng ghép tuyên truyền về lợi ích và sự cần thiết của việc sử dụng nước sạch. Đồng thời, đã tổ chức quyền góp hỗ trợ kinh phí để gia đình hội viên ở hai xã Tân Tiến và Duyên Hải lắp đặt đầu nối, sử dụng nước sạch. Chi Nguyễn Thị Hương, xã Phúc Khánh cho biết: Gia đình tôi và nhiều hộ dân trong thôn được chính quyền và đoàn thể tuyên truyền, vận động sử dụng nước sạch nên đã lắp đặt đầu nối, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày để giữ gìn vệ sinh, bảo đảm sức khỏe cho gia đình. Với sự vào cuộc tích cực, tính đến ngày 10/4/2018, tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch bình quân chung toàn huyện đạt 61,6%. Trong đó, tỷ lệ bình quân chung của 18 xã phía Nam huyện đạt 86,8%, các xã phía Bắc huyện đạt 31,4%. Quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: sự phối hợp giữa địa phương với doanh nghiệp chưa chặt chẽ dẫn đến một số thôn chưa có đường ống cấp 3 nên nhân dân chưa

đầu nối đồng hồ nước; một số đoạn đường giao thông trên địa bàn huyện đang được tu sửa, nâng cấp nên đường ống bị hư hỏng... Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện số 01/CD-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện đầu nối, sử dụng nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn nước của các nhà máy cung cấp nhằm bảo đảm theo quy định trước khi cung ứng cho các hộ dân. Tập trung, huy động các lực lượng để đẩy nhanh tiến độ đầu nối lắp đặt đồng hồ, cấp nước cho hộ dân. Xây dựng kế hoạch đầu nối cụ thể từng ngày, từng xã, từng thôn và bố trí nhân lực để thực hiện kế hoạch. Tiếp tục có cơ chế khuyến khích để nâng cao tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương tích cực phối hợp với đơn vị thi công trong quá trình triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống cung cấp nước sạch. Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc dùng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, từ đó phấn đấu hết tháng 4/2018 đạt được tỷ lệ hộ dân trên địa bàn đầu nối, sử dụng nước sạch theo mục tiêu đã đề ra.

NGỌC MAI

Nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn



(nongnghiep.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Nghị định quy định một số nội dung, chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt động theo quy định của pháp luật; các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định công nhận; các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác quản lý ngành nghề nông thôn (cả trung ương và địa phương).

Theo Nghị định, 7 hoạt động ngành nghề nông thôn bao gồm: chế biến, bảo quản nông, lâm nghiệp; thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; sản xuất muối; các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn.

Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt 7,62 tỷ USD



Tại cuộc họp báo do Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) và tổ chức tại Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vitas Trương Văn Cẩm cho biết, quý I/2018, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 7,62 tỷ USD, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 22,4% kế hoạch xuất khẩu của cả năm. Riêng hàng may mặc đạt 5,98 tỷ USD, tăng 12,49%, tăng khá so với mức 9,7% của quý I/2017. Các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như vải, sơ sợi, vải địa hình, phụ liệu dệt may cũng có sự tăng trưởng tốt.

Về xuất khẩu, những thị trường trọng điểm như Mỹ, các nước khối CPTPP, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN... đều tăng mạnh, tốc độ tăng vượt trội so với cùng kỳ năm 2017; các mặt hàng xuất khẩu bất phá mạnh trong hai tháng đầu năm 2018 là áo thun, áo jacket, áo sơ mi...

Ông Trương Văn Cẩm nhận định, đến thời điểm này, tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp rất khả quan, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý III. Với triển vọng khả quan của kinh tế thế giới cũng như trong nước, kế hoạch năm 2018 ngành dệt may Việt Nam xuất khẩu từ 34 - 34,5 tỷ USD là rất khả quan.

Thời gian tới, Vitas tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, hội thảo, đào tạo nguồn nhân lực, tham vấn kiến nghị cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như: chính sách thuế; thủ tục hải quan; các loại phí, phụ phí; chính sách cấp phép đầu tư vào khâu dệt, nhuộm... và một số chương trình khác để tận dụng cơ hội khi hiệp định CPTPP và FTA Việt Nam - EU có hiệu lực, thích ứng cách mạng công nghiệp 4.0.

MẠNH THẮNG

Tiền Hải Chủ động phòng, chống bệnh lùn sọc đen

Hiện nay, 10.206ha lúa xuân của Tiền Hải trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, chuyển sang đứng cái, làm đòng. Tuy nhiên, qua kiểm tra trên đồng ruộng, sâu bệnh đang phát sinh gây hại, đặc biệt đã xuất hiện bệnh lùn sọc đen rải rác ở một số diện tích lúa xuân tại 30/35 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tiền Hải đang tích cực vận động nhân dân phòng, trừ rầy các loại là đối tượng trung gian mang vi rút lùn sọc đen đồng thời nhổ bỏ các khóm lúa đã bị bệnh tránh lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của lúa xuân.

Vụ xuân năm nay xã Đông Hoàng gieo cấy 370ha gồm các giống lúa T10, Bắc thơm số 7, Q5, TBR225... Những ngày này, xã đang tích cực chỉ đạo nông dân thực hiện tốt đợt phòng, trừ sâu bệnh do huyện phát động, trong đó cần chú ý vấn đề tương tác giữa lúa xuân là rầy lưng trắng, rầy nâu. Vận động bà con ngay khi phát hiện bệnh lùn sọc đen thì nhổ và vùi những cây bị bệnh, vệ sinh bờ ruộng, bờ thửa, những diện tích lúa còn lại đang tiếp tục theo dõi để có phương án xử lý kịp thời. Khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng phát hiện rầy các loại có biện pháp phun thuốc để phòng, trừ kịp thời, tránh lây



Nông dân Tiền Hải tích cực phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân.

lan nguồn bệnh. Bà Lương Thị Nu, thôn Tân Lạc cho biết: Rút kinh nghiệm, vụ năm nay tôi đã tích cực thăm đồng, phát hiện sâu bệnh sớm có biện pháp phòng, trừ. Theo hướng dẫn của ngành chuyên môn bệnh lùn sọc đen biểu hiện rõ rệt là cây lúa thấp lùn, lá và thân có màu xanh đậm,

thân cứng, đẻ đen. Những ngày qua tôi đã thực hiện tốt việc nhổ bỏ những khóm lúa có biểu hiện bệnh lùn sọc đen và tranh thủ thời tiết thuận lợi phun thuốc đối với 7 sào lúa xuân phòng, trừ rầy các loại.

Không chỉ có xã Đông Hoàng mà các địa phương trong toàn huyện cũng phối

hợp với ngành chuyên môn của tỉnh, huyện xuống từng xã đồng kiểm tra, khoanh vùng xử lý bệnh lùn sọc đen và tranh thủ thời tiết thuận lợi phun thuốc đối với rầy các loại. Ông Phạm Văn Thượng, Chủ tịch UBND xã Đông Long cho biết: UBND xã đã chỉ đạo cán bộ HTX thường xuyên có mặt trên cánh đồng để hướng dẫn nông dân các biện pháp

phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, trong đó có bệnh lùn sọc đen. Đến thời điểm này, bệnh lùn sọc đen đã phát hiện hơn thời điểm trước bởi lúa ở giai đoạn đang sinh trưởng, phát triển mạnh. Thời tiết nắng xen kẽ với mưa phùn sẽ tạo điều kiện cho rầy lưng trắng nở rộ. Khuyến cáo nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện sớm các ổ rầy kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, trừ như phun thuốc khi mật độ rầy cao và tuân thủ nguyên tắc "4 đúng" khi phun thuốc. Tuyên truyền để nông dân hiểu rõ được mức độ nguy hại của bệnh lùn sọc đen và thực hiện phòng, trừ mang tính cộng đồng, tránh tư tưởng chủ quan.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Bệnh lùn sọc đen gây hại rải rác ở một số diện tích lúa xuân tại 30/35 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Diện tích lúa xuân bị bệnh lùn sọc đen nặng chủ yếu ở các xã giáp biển. Sau

khi phát hiện bệnh lùn sọc đen, Tiền Hải đã tích cực chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến nông dân không chủ quan, lơ là đối với bệnh lùn sọc đen, phun thuốc phòng, trừ rầy lưng trắng nhằm giảm thiểu đối tượng trung gian gây bệnh, quyết tâm giữ không để bệnh lùn sọc đen lây lan ra diện rộng. Chỉ đạo dài truyền thanh cơ sở thông báo ngày 2 lần các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình sâu bệnh, cách phòng ngừa bệnh lùn sọc đen trên hệ thống truyền thanh để nông dân nắm rõ thông tin, có giải pháp thiết thực trong phòng, trừ. Tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở phối hợp với HTX hướng dẫn nông dân có phương pháp xử lý đối với diện tích bị bệnh lùn sọc đen. Các HTX chỉ đạo tổ thủy nông không để diện tích lúa xuân khô, tập trung điều tiết nước hợp lý phục vụ nông dân chăm sóc và phòng, trừ rầy. Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện buôn bán hàng kém chất lượng, hàng giả, không đúng danh mục thuốc được phép lưu hành hoặc lợi dụng thời điểm này để tăng giá.

Duy Nhất Bảo vệ đàn vật nuôi

Vụ xuân hè năm 2018, xã Duy Nhất (Vũ Thư) có gần 10.000 con gia súc và hơn 18.000 con gia cầm. Nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh trên đàn vật nuôi, địa phương đã tập trung triển khai đợt cao điểm tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2018, Duy Nhất phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh do cho đàn lợn và lờ mồm long móng cho đàn trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống đạt từ 90% trở lên; bệnh tụ huyết

trùng cho đàn trâu, bò đạt từ 80% trở lên; phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo đạt từ 70% trở lên so với tổng số con trong diện tiêm phòng; tiêm phòng bổ sung các loại vắc-xin khác theo yêu cầu phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng.

Để kế hoạch tiêm phòng đạt kết quả cao, Duy Nhất đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, quyết định thành lập các tổ tiêm phòng. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân

dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, bảo vệ sản xuất. Đồng thời, yêu cầu cán bộ Ban Chăn nuôi và Thú y xã kết hợp với cán bộ cơ sở thôn điều tra, rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm thuộc đối tượng tiêm phòng; xây dựng kế hoạch xin cung ứng vắc-xin, vật tư, trang bị phục vụ công tác tiêm phòng; tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch của UBND xã. Bà Đặng Thị Chiến, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Do xã có địa bàn hành chính rộng, gồm 10 thôn, để công tác tiêm phòng kịp thời, bảo đảm

tiến độ theo kế hoạch đề ra, Ban Chăn nuôi và Thú y xã đã thành lập 3 tổ tiêm phòng, mỗi tổ 2 người, tập trung tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu từng thôn, và Thú y xã kết hợp với cán bộ cơ sở thôn điều tra, rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm thuộc đối tượng tiêm phòng; xây dựng kế hoạch xin cung ứng vắc-xin, vật tư, trang bị phục vụ công tác tiêm phòng; tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch của UBND xã. Bà Đặng Thị Chiến, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Do xã có địa bàn hành chính rộng, gồm 10 thôn, để công tác tiêm phòng kịp thời, bảo đảm

và lợn thịt. Không chỉ chú trọng công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi mà mỗi khi xã triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm thì tôi đều tự giác đăng ký tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Mặc dù đã chăn nuôi nhiều năm nhưng chưa năm nào đàn vật nuôi của gia đình mắc các dịch bệnh nhờ nghiêm túc chấp hành việc tiêm vắc-xin định kỳ. Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nhất cho biết: Kết thúc đợt tiêm phòng đại trà, địa phương tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm mới phát sinh và những con chưa được tiêm phòng trong đợt chính. UBND xã cũng chỉ đạo các ngành chuyên môn thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh và đội kiểm tra liên ngành để

kiểm soát các nguồn cung ứng gia súc, gia cầm từ nơi khác vào địa phương; theo dõi diễn biến dịch bệnh trên địa bàn xã, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại

do dịch bệnh gây ra, tạo điều kiện để sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định và góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

THANH HUYNH



Tiêm vắc-xin phòng bệnh do cho đàn lợn ở xã Duy Nhất.